

Thành phố Hồ Chí Minh: Trao giải và triển lãm ảnh “Khoảnh khắc tươi đẹp quanh ta”

09:18 29/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 28/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban tổ chức cuộc thi Nhiếp ảnh và Đời sống lần thứ nhất tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh, đánh dấu kết thúc tốt đẹp của cuộc thi với chủ đề “Khoảnh khắc tươi đẹp quanh ta”.



Đại biểu và Ban tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm ảnh.

Cuộc thi Nhiếp ảnh & Đời sống (lần thứ I) với chủ đề “Khắc tươi đẹp quanh ta” được tổ chức từ ngày 17/6/2023 đến 17/6/2024, đã nhận được gần 4.000 tác phẩm từ 751 tác giả trên khắp cả nước gửi về dự thi.

Ban tổ chức đã chọn 50 tác phẩm có điểm cao nhất vào vòng chung khảo và triển lãm. Từ đây, chấm chọn các giải thưởng cao nhất.



Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhiếp ảnh Việt Nam, Tổng Biên tập tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống trao giải nhất cho đại diện tác giả Hoàng Văn Phước.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về tác phẩm "Thân thiện" của tác giả Hoàng Văn Phước. 2 giải Nhì cho tác phẩm "Kết nối" của tác giả Vũ Văn Lâm và tác phẩm "Nét đẹp lao động" của đồng bào người H'Mông; "Lênh" của tác giả Đinh Khánh Nam. 3 giải Ba gồm tác phẩm "Xe lôi du lịch" của tác giả Đặng Hồng Long, "Khám phá hang núi lửa Krong Nô" của tác giả Nguyễn Quốc Huy và "Niềm vui ngày lên xe hoa" của tác giả Nguyễn Minh Tuấn.



Tác phẩm “Thân Thiện” của tác giả Hoàng Văn Phước đạt giải Nhất.

Ban tổ chức bổ sung 1 giải thưởng ngoài thể lệ là giải “Tác phẩm được bạn đọc yêu thích nhất”, thuộc về tác phẩm “Ngọt ngào hương lúa” của tác giả Phạm Minh Tuấn với hơn 13.598 lượt yêu thích.

Dù mới chỉ tổ chức lần đầu tiên, nhưng cuộc thi đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ. Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc đẹp, một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống xung quanh chúng ta. Những tác phẩm xuất sắc không chỉ thể hiện tài năng, sáng tạo của các nhiếp ảnh gia, mà còn mang đến những góc nhìn mới mẻ, sâu sắc về cuộc sống, thiên nhiên, con người Việt Nam.

Tiếp nối sự thành công này, tại buổi lễ, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi Nhiếp ảnh và Đời sống lần thứ 2 với chủ đề “Người đẹp qua ảnh 2025”. Mục đích cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, không chỉ qua hình thể mà còn qua tâm hồn và những đóng góp trong lao động sản xuất.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/thanh-pho-ho-chi-minh-trao-giai-va-trien-lam-anh-%E2%80%9Ckhoanh-khac-tuoi-dep-quanh-ta%E2%80%9D>